
1.fundur 22.október 2012 
 
Mættir: Finnur 2.b, Sigrún 2.b, Karen 4.TB, Jón 4.EE, Erla 6.TiB, Daníel 6.IÓT, Elva 8.KJ og Bjarki 8.SA, 
Ríkey 10.KJ, Aron 10.IDS, Alda, Ingunn og Inda. 
 
Rætt var um það hvað felst í að vera í umhverfisnefnd og hvað er búið að gera.  
Ákveðið var að skoða umhverfissáttmálann og hvernig hægt væri að gera hann sýnilegan. 
 
Ætlum að taka eina setningu fyrir í einu og hafa 3 vikur til þess.  
 
Ruslaflokkun var rædd og kom í ljós að það vantar dall fyrir skilagjalds-umbúðir (flöskur og dósir) 
bæði í sal og á 3.hæð.  Komum því í lag.  
 


